

ตะลึงขยะพลาสติกเต็มทะเล

●คร่าชีวิตลูกโลมา-เต่าปีละ 100 ตัว

ทช.เจ้าภาพจัดประชุมแก้ปัญหาขยะทะเลโลก 22-23 พ.ย.ที่ ภูเก็ต เปิดเวทีหารือประเทศอาเซียนและจีน หวังลดอันดับประเทศไทย ทั้งขยะลงทะเลที่ 6 ของโลก สลดลูกโลมาและเต่าตายจากกินพลาสติกไปปีละกว่า 100 ตัว

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัญหาขยะทะเลไทยยังรุนแรง แม้จะมีปริมาณลดลงจากการรณรงค์ โดยประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในอันดับ 6 จาก 192 ประเทศที่ทั้งขยะลงทะเลมากที่สุดในโลก แม้ว่ากรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จะคำนวณใหม่โดยใช้ข้อมูลจริงของประเทศ ก็ทำได้เพียงขยับจากอันดับ 6 เป็นอันดับที่ 12 หมายความว่า ข้อเท็จจริง ไทยยังมีขยะอยู่ในทะเลเป็นปริมาณมาก ทั้งนี้ ขยะทะเลไม่สามารถย่อยสลายในลักษณะเดียวกับขยะบก อีกทั้งยังลอยน้ำไปได้ไกลถึงทะเลของประเทศอื่นๆ รวมถึงคร่าชีวิตสัตว์ทะเลหายาก โดยเฉพาะลูกโลมาและเต่าทะเลไทยที่ตายจากพลาสติกไปปีละกว่า 100 ตัว ปัญหาทั้งหมด การลดปริมาณขยะทะเลมีปลายทางคือต้องทำให้ประเทศไทยมีระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ คนไทยมีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชีวิต” รัฐมนตรี ทส.กล่าว

พล.อ.สุรศักดิ์กล่าวว่า ปัญหาขยะทะเล ที่ประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีมติร่วมกันที่จะเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน ที่ ภูเก็ต โดยมอบให้ ทช.เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเวทีหารือและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน ในการจัดการปัญหาขยะทะเล รวมทั้งหาทางลดอันดับประเทศไทยจากอันดับ 6 ที่มีปริมาณขยะทะเลสูงให้ได้

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี ทช.กล่าวว่า แต่จะมีขยะพลาสติกไหลลงสู่ทะเลกว่า 8 ล้านตัน และพบว่าแพขยะในมหาสมุทรมีขนาดใหญ่กว่าครนีย์ออร์ก โดยร้อยละ 75 ของขยะในทะเลที่มาจากบนบกนั้น มีต้นกำเนิดจากแม่น้ำเพียง 10 สายเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำในเอเชีย หากลดจำนวนขยะพลาสติกในแม่น้ำเหล่านี้ได้ร้อยละ 50 ก็จะช่วยลดขยะพลาสติกทั่วโลกได้ถึงร้อยละ 37 ทั้งนี้จากยอดสถิติขยะทะเลที่พบมากที่สุดคือ ขยะพลาสติก ซึ่งการแก้ปัญหาจากต้นทางคือการสร้างความตระหนักให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว งดและลดใช้พลาสติก โดย ทช.ได้ประชาสัมพันธ์ร่วมกับท้องถิ่นให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของบริเวณชายหาดทั่วประเทศงดและลดการใช้พลาสติก และหันมาใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายกว่ามาใช้แทน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในการประชุมครั้งนี้จะทำให้ปัญหาขยะทะเลในประเทศอาเซียนลดน้อยลง